

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปลผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนติดตามผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

๒. สรุปผลความก้าวหน้าของการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ที่ประชุม กสม. มีมติ ดังนี้

๑. รับทราบสรุปผลความก้าวหน้าของการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจทานข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และผู้แทนจากสำนักต่าง ๆ ในสำนักงาน กสม. ได้แก่ สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสำนักกฎหมาย โดยมี กสม.พิติกาญจน์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวแล้วจำนวน ๔ ครั้ง ได้ข้อสรุปว่า สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ใช้ชื่อว่า “Know your rights - ICCPR Quick & Quiz” ในรูปแบบ “ไมโครไซต์ (Microsite)” มีกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปใช้เป็นกลุ่มเยาวชนในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมด้วยข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขั้นต่อไป โดยเสนอให้แต่งตั้ง

คณะทำงานจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีองค์ประกอบคณะทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานของทั้งสำนักงาน กสม. และมูลนิธิที่กำลังร่วมกันดำเนินการในปัจจุบัน

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๓. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสำนักที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๓. ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุม กสม. มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกอบด้วยกรอบเนื้อหาดังต่อไปนี้

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การเปรียบเทียบงบประมาณและผลการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมากับปี ๒๕๖๔

บทที่ ๓ สัมฤทธิผลของการดำเนินงานในภาพรวม

บทที่ ๔ บทวิเคราะห์รายงานการประเมินผลภาครัฐราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บทที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน

๒. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการ กสม. ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการจัดพิมพ์ในลำดับต่อไป

๔. การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบและรับรองการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รายงาน นางวรรณพร ลิพพิชชีวะ ซึ่ง กสม. ในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ (Clearing house) ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งได้ให้ความยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อ ในการนี้ สำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงเลขาธิการวุฒิสภา และได้นำหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปส่งที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว

๕. ข้อเสนอแผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยระยะเวลา ขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการ (จำนวน ๕ ขั้นตอน) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ วรรคแรก ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เห็นควรติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในปี ๒๕๖๕ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๖. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ที่ประชุม กสม. มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณตามที่สำนักส่งเสริมการเคหะพลีทิมมนุษยชน เสนอ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรคหก ดังนี้

๑) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยจะออกอากาศทางวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร FM 106 MHz. และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

๒) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเสียงไปยัง สวท. ทั่วประเทศ

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคหะพลีทิมมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม และมอบให้สำนักกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุม กสม. มีมติอนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนแปลงโครงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรคหก และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคหะพลีทิมมนุษยชนปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยให้ขอรับคำแนะนำจาก กสม. พิติกาญจน์ และ กสม. วสันต์ เพื่อดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม

๘. สรุปผลการประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบบันทึกสรุปวิเคราะห์สาระสำคัญ บันทึกหลักการและเหตุผล และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดอำนาจการไกล่เกลี่ยของ กสม. ซึ่งผู้แทนสำนักงาน กสม. จะได้เข้าพบเพื่อหารือกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ) ต่อไป และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙. การประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมสิทธิในเด็กและเยาวชน ระหว่าง กสม. กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ขอเข้าพบประธาน กสม. และ กสม. วสันต์ เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมสิทธิในเด็กและเยาวชน ในประเด็นสิทธิเด็กกับการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และเคหะพลีทิมมนุษยชน และความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับ กสม. ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๐. กสม. หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และการลงพื้นที่รับฟังปัญหาการสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง กสม. ศยามล และ กสม. สุชาติ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาประจำ กสม. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ กสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์

ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งตัวแทน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ รองศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว และนายทินภัทร ปัญจมหาลาภ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนร่วมกัน ได้แก่ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดทำหลักสูตร สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับระดับอุดมศึกษา การจัดทำหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีปกครอง และการสัมมนาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแผนการดำเนินงานในการหารือกับผู้ประกอบการ EEC โดยศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ กับประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา และเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งนี้ จะเสนอแผนการดำเนินงาน ต่อ กสม. ต่อไป